



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖) เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nonghoi.go.th](http://www.nonghoi.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย





แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย  
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล  
โทร./โทรสาร.๐-๔๗๗๕-๖๕๓๔-๕

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖) โดยอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
[www.nonghoi.go.th](http://www.nonghoi.go.th)

## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ	๒
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๓
๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๔-๗
ภาคผนวก	
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	

## หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แผนการดำเนินงานที่แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จะใช้แผนการดำเนินงานที่แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

# ส่วนที่ ๒

## บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งบประมาณ



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมและบำรุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑	๒๕	๒๐,๐๐๐	๗.๖๙	กองการศึกษา
	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑	๒๕	๒๐๐,๐๐๐	๗๖.๙๓	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข การปราบปราม ยาเสพติดและอบายมุข	แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๕	๒๐,๐๐๐	๗.๖๙	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และระบบคุณธรรมจริยธรรม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑	๒๕	๒๐,๐๐๐	๗.๖๙	สำนักปลัด อบต.
<b>รวม</b>				<b>๑๐๐</b>	<b>๒๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑.๑. กลยุทธ์ ส่งเสริมและบำรุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป  
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕															
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการประกวด สวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ  (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๒๒๗)	จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะให้แก่เด็ก นักเรียนและเยาวชนในตำบลหนอง หอย	๒๐,๐๐๐	วัดบ้าน หนองหอย	กอง การศึกษา																

เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากได้รับฟังความคิดเห็นจากครูและนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย ว่ายังไม่มีความพร้อมในการซ่อมแซมเพื่อกักการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง  
สรภัญญะ ในช่วงเวลาดังกล่าว



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๖๔/๒๒๗)	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหอย โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ๒. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลหนองหอย จำนวน ๓๐๐ คน	เดิม	เดิม	เดิม													
			แก้ไขใหม่	แก้ไขใหม่	แก้ไขใหม่	เดิม	แก้ไขใหม่											

เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีสภาพอากาศที่ร้อน และประชาชนในหมู่บ้านยังไม่มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขัน ประกอบกับการแข่งขันกีฬาสากลเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอจึงโอนงบประมาณเพิ่มเติม และขอตัดมีสถานที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานที่ดำเนินโครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข การปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข



## (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองหอย ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๕๖(๒๒๗)	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.เตรียมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	เดิม โรงเรียนบ้าน ท่าบ่อพัฒนา แก้ไขใหม่ โรงเรียนบุญ เหลือวิทยา นุสรณ์ ๒	สำนักปลัด อบต.								เดิม						แก้ไขใหม่

เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากโรงเรียนบ้านท่าบ่อพัฒนาได้ขอรับงบประมาณโครงการป้องกันยาเสพติด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพื่อ  
ดำเนินการแล้ว หากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเข้าไปจัดโครงการฯ จะเกิดความซ้ำซ้อน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
ได้จัดอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบ่อพัฒนาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่ายแลครอบคลุมทั่วพื้นที่ จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการ  
ฝึกอบรม จากโรงเรียนบ้านท่าบ่อพัฒนาเป็นโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ และเหตุผลที่ขอแก้ไขทั้งระยะเวลาเนื่องมีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
อยู่ในระหว่างการเดินทางไปราชการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร นี้ก็จัดการงานทั่วไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนดังกล่าว


## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม  
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๓๐/๒๒๗)	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้นำไปเป็นแนวทงโน้มนการปฏิบัติ ราชการได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	 ณ วัดพระพุทธ แสงธรรม ตำบลหนองนา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	สำนักปลัด อบต.															
																				

เหตุผลที่ขอแก้ไข เนื่องจากวัดพระพุทธแสงธรรม ไม่สะดวกและยังปิดรับการฝึกอบรมต่างๆ ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการดำเนินโครงการฯ และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)

  
(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย